

กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาคม พระเทพมุนี เจ้าคณะภาค ๘ วัดไตรมิตรวิทยาราม พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม คณะพระสังฆาธิการทุกรูปด้วยความเคารพ และขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มาร่วมกันในงานวันนี้

เนื่องด้วย วัดป่าคุณคำวิปัสสนาได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า (ชื่อ.....) ได้มากล่าวรายละเอียดถึงความเป็นมาตลอดจนสิ่งปลูกสร้างที่ปรากฏในวัดป่าคุณคำวิปัสสนาแห่งนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลพอสังเขปดังต่อไปนี้

วัดป่าคุณคำวิปัสสนา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยหลวงพ่อเบี้ยว ฐานวิโร (อดีตประธานสงฆ์) ได้พิจารณาพื้นที่แห่งนี้ ว่ามีความสงบวิเวก เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเบี้ยว ฐานวิโร พร้อมกลุ่มชาวบ้านกลาง จึงได้มีความประสงค์และร่วมกันตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ พระอธิการสุพัทธ์ พุทธรักขิตอ ภายหลังจากธุดงค์ได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดของท่านและได้พิจารณาร่วมกับชาวบ้านกลางแล้วเห็นสมควรที่จะพัฒนาสำนักสงฆ์แห่งนี้เพื่อเป็นวัดสืบต่อไป ต่อมาได้มีมติความเห็นชอบของคณะกรรมการมหาเถรสมาคมและกรมการศาสนาในสมัยนั้น (ปัจจุบันกรมการศาสนาได้เปลี่ยนเป็นสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ) ได้อนุญาตให้สำนักสงฆ์ป่าคุณคำวิปัสสนายกลำดับฐานะขึ้นเป็นวัดในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘

ประวัติการสร้างพระพุทธรีรัตนมหาங்கลสยาม (พระพุทธรูปปางไสยาสน์หรือพระนอน)

พระอธิการสุพัตร พุทธรักขิต เจ้าอาวาสวัดป่าคุณคำ
วิปัสสนาได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะสร้างรูปเหมือนองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมเพื่อน้อมถวายเป็น
พุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมในการสักการะของพุทธศาสนิกชน
จึงได้ทำการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓
และเริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙
โดยองค์พระมีขนาดความยาว ๒๙ เมตร สูงจากฐานถึงพระเศียร
๓๒ เมตรโดยได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้า
คณะภาค ๘ ในขณะนั้นเป็นองค์ประธานในการน้อมถวายเป็น
พระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนม์มายุครบ ๘๐ พรรษา ใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๐

ประวัติการสร้างพระธาตุคุณคำธรรมเจดีย์

พระอธิการสุพัตร พุทธรักขิต ได้มีดำริที่จะสร้างองค์พระ
ธาตุคุณคำธรรมเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดย
ได้มีลำดับในการก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์ดังต่อไปนี้

๑ . เริ่มก่อสร้างองค์พระธาตุ(องค์เดิมก่อนที่จะทำการ
บูรณะ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ จนแล้วเสร็จ
ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๓๖ โดยองค์พระธาตุมีส่วนสูง ๑๒
เมตร กว้างด้านละ ๓ เมตร และมีพระธาตุองค์เล็กล้อมรอบทั้ง ๔

ทิศ รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง ๘ เดือน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท

๒ . การบูรณะองค์พระธาตุคุณคำธรรมเจดีย์ นำโดยพระ
อธิการสุพัทธ์ พุทธรักชิโต เป็นประธานในการนำคณะสงฆ์
สามเณรวัดป่าคุณคำวิปัสสนา ศิษยานุศิษย์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศพร้อมทั้งชาวบ้านกลางร่วมกันบูรณะองค์พระธาตุ
ให้มีความมั่นคงมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น เนื่องจากพระธาตุองค์เดิมมี
ขนาดเล็กและเริ่มชำรุดทรุดโทรมพร้อมกันนั้นยังมีวัตถุประสงฆ์
ในการก่อสร้างพระธาตุคุณคำธรรมเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน
พระอรังคราตุเบื้องซ้ายที่ได้รับความเมตตาประทานจาก ดร.
ธรรมเสน สมเด็จพระสังฆราชประเทศบังคลาเทศให้เป็นที่
สักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ตลอดช่วงกาลนาน โดยเริ่มบูรณะในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๐ เป็นการสร้างเพื่อครอบพระธาตุองค์เดิม ซึ่งองค์พระธาตุ
ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้มีขนาดความกว้างของฐานด้านละ ๑๘ เมตร
ความสูงจากพื้นถึงยอดฉัตร ๖๐ เมตร เป็นการก่อสร้างแบบ
คอนกรีตเสริมด้วยเหล็ก ก่อด้วยอิฐและฉาบด้วยปูน ยอดฉัตรทำ
จากทองคำหนัก ๑๕ บาท ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ทั้งหมด ๖ ปี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๐ ล้านบาท

พระธาตุคุณคำธรรมเจดีย์นี้ในนามของคณะสงฆ์จังหวัด
สกลนครโดยการนำของ พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัด
สกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม เป็นผู้มอบถวายองค์พระธาตุคุณคำ

ธรรมเจดีย์นี้ให้แต่พระเดชพระคุณพระพรหมเวทิจำคณะใหญ่
หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม เพื่อประกอบพิธีเป็นลำดับ
สืบไป

